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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการ ได้กล่าว 

เปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงรองเลขาธิการวุฒิสภาที่ก ากับดูแลส านักวิชาการ 
   ตามระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ก าหนดให้รองเลขาธิการวุฒิสภาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักวิชาการ 
เป็นกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภาได้มีค าสั่งวุฒิสภา ที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง บรรจุข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยแต่งตั้งนายพีระพจน์ รัตนมาลี ที่ปรึกษา
ด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นรองเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบกับเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีค าสั่งส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๖๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการ
วุฒิสภาบริหารราชการ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักวิชาการ และมีผล  
ท าให้ นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับหน้าที่เป็นกรรมการวิจัยและพัฒนาของ
วุฒิสภา แทน ร้อยต ารวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งพ้นจากการก ากับดูแล
ส านักวิชาการ 
 ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อนายพีระพจน์ รัตนมาลี 
ที่ได้รับต าแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา และท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิจัยฯ ในครั้งนี้ด้วย 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๒ รายงานผลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท า
โครงการเพ่ือยื่นค าของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในกลุ่มทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) กลั่นกรองค าของบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) พิจารณา ตามหลักเกณฑ์ นั้น  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับมติมาด าเนินการ โดยจัดท าค าของบประมาณด้าน 
การวิจัยของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัย คิดเป็นวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๑๐๘,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยส านักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีหนังสือ ที่ อว ๖๓๐๙.๒.๒/๔๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณของหน่วยงานกลุ่ม Fundamental 
Fund ขั้นกลั่นกรองค าของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียน เลขาธิการวุฒิสภา แจ้งว่า 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้พิจารณาค าของบประมาณ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีมติเสนอตั้งงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวงเงินจ านวน 
๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นส่วนหนึ่งของค าของบประมาณ
ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงบประมาณในล าดับต่อไป 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงค าของบประมาณและข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการเสนอตั้ง ๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือเสนอ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงบประมาณ 
ในชั้นนี้ ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ ๑) บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาในการติดตามการบังคับ
ใช้กฎหมายและการปรับปรุงกฎหมาย และ ๒) ผลการบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญกับบทบาทหน้าที่
ของวุฒิสภา ทั้งนี้ เลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตว่า 
เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ สอบถามไปยังคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.)  ในส่วนงบประมาณด้านการวิจัยของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีได้รับจัดสรรจ านวน ๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ว่าสามารถน าไปใช้กับโครงการหรือกิจกรรมใดได้บ้าง แต่ละกิจกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เป็นจ านวนเท่าไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทึกการประชุม 
 ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา มีมติรับรองบันทึก 
การประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 ให้เพ่ิมเติมถ้อยค าในหน้า ๙ หัวข้อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณทั้งสามหัวข้อให้ชัดเจน ดังนี้ 
 ๑. เรื่อง บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาในการติดตามการบังคับใช้
กฎหมายและการปรับปรุงกฎหมาย 
 ๒. เรื่อง ผลการบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา 
  ๓. เรื่อง บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ พิจารณาการจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย)” ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมหารือการด าเนินงานด้านการวิจัยร่วมกับส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งมีการก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยการจัดการสัมมนากลุ่มย่อย 
(Forum) ในหัวข้อ Corruption Index รายละเอียดปรากฏตามบันทึกการประชุม นั้น 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประสานงานของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ข้อสรุปเห็นควรจัดสัมมนากลุ่มย่อย
ในรูปโครงการ เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย) “มองการคอร์รัปชันผ่านดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน”  
โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็น
ผู้ให้ข้อมูลด้านการวิจัย ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) พร้อมทั้งเรียนเชิญนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ 
สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมด าเนินรายการ และจะจัดท าการประชาสัมพันธ์เรียนเชิญสมาชิกวุฒิสภาผู้สนใจ
เข้าร่วมรับฟัง  

ในการนี้ ส านักวิชาการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงเห็นสมควรน าเรื่องสัมมนา
ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้ด าเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 
ต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว พร้อมทั้งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการ 
จัดกิจกรรมฯ ดังนี้ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการ  ได้ให้ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะว่า เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย)” ในช่วงเช้าของวันจันทร์ 
ก่อนการประชุมวุฒิสภา และควรมีการน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ า งานวิจัยเกี่ยวกับด้าน SCG  หรือเรื่องอื่น ๆ 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปประกอบ 
การพิจารณาศึกษาของสมาชิกวุฒิสภาได้ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการควรก าหนดตารางกิจกรรมเรื่อง/ประเด็น
ที่จะน าเสนอทั้งของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา และคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 
ให้ชัดเจนแน่นอน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน  
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พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ กรรมการ ได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับ 
การจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย)” ประเด็นเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เนื่องจาก นางสาวดาวน้อย 
สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้มีการศึกษา
ติดตามในเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับปัจจุบัน ได้มีการ
แก้ไขแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิม ๑๒ ด้าน เพิ่มเป็น ๑๓ ด้าน เป็น
กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผน  
รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม โดยมอบหมายหน่วยงานหลัก ๓๖ แห่ง และมีกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปประเทศ 
จ านวน ๔๕ ฉบับ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับวางแผนงาน/กิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจได้ดียิ่งขึ้น 

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย)” ดังกล่าว และเห็นควรให้น า ๒๗ ประเด็น 
ที่ได้จากความต้องการของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ ทั้ง ๒๗ ประเด็น ใช้ประกอบการพิจารณา 
การจัดกิจกรรมด้วย โดยจัดล าดับความส าคัญและความน่าสนใจทั้งประเด็นวิจัยหรือประเด็นที่ได้จาก
ความต้องการให้ดี จัดท าเป็นตารางการจัดกิจกรรม ก าหนดวันและเวลาให้ชัดเจน และด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ น่าจะได้รับความสนใจจากสมาชิกวุฒิสภามากขึ้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ กรรมการ ได้แสดงความคิดเห็นว่า
ควรต้องเลือกประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาให้ความสนใจ เพราะอยู่ในฐานะ Supply Side โดยเห็นว่า 
ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใน ๒ ประเด็น ได้แก่  

๑. กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ตามหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
หรือกฎหมายอื่นที่ส าคัญ หรือน่าสนใจ ตัวอย่างเช่นที่ผ่านมา คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานท าให้แท้งลูก) การจัดสัมมนาที่เกิดขึ้น 
ท าให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับความรู้ มีข้อมูลน าไปประกอบการอภิปรายได้ ถือได้ว่าวุฒิสภาท าหน้าที่ในการ
กลั่นกรองกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกวุฒิสภา 

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและบรรจุ
ระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา  โดยอาจเลือกร่างกฎหมายที่ส าคัญ และเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ต้องมีการจัดสลับกับของคณะกรรมการวิชาการ
ของวุฒิสภา ดังนั้น ต้องจัดท าตารางกิจกรรมให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วถึง เชื่อว่า
สมาชิกวุฒิสภาต้องให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแน่นอน 
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ประธานกรรมการ ได้กล่าวสรุปว่า จากการประชุมวุฒิสภาเรื่องร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานท าให้แท้งลูก) ที่สมาชิกวุฒิสภา
ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนั้น ได้รับการชื่นชมว่าท าหน้าที่ของวุฒิสภาในการกลั่นกรองกฎหมาย 
ได้เป็นอย่างดี มีการอภิปรายครอบคลุมในทุกด้าน เป็นเหตุเป็นผล จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย)” ในช่วงเช้า
ของวันจันทร์ก่อนประชุมวุฒิสภา และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับนายจเด็จ อินสว่าง 
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติได้รับทราบ และ
จัดท าตารางกิจกรรมเพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน หากด าเนินการเสร็จ ให้จัดส่งผ่าน Application Line 
เพ่ือให้กรรมการได้พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ 
โดยทั่วถึงกัน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย)” ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างส านักงานฯ กับ สกสว. โดยจัดขึ้นในนามของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ
วุฒิสภา ในช่วงวันจันทร์ เช่นเดียวกับ การจัดกิจกรรม Morning Talk ของคณะกรรมการวิชาการ  
โดยให้ฝ่ายเลขานุการรับไปประสานความพร้อมในการจัดกิจกรรมกับ สกสว. และจัดท าแผน  
การจัดกิจกรรมต่อเนื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒ พิจารณาแผนและกิจกรรมด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา 

ของวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม 

๒๕๖๓ ได้พิจารณาก าหนดกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งแผนและกิจกรรมด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) แผนกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาในภาพรวม  
ตามกรอบระยะเวลาในปีงบประมาณ และจัดท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนนั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
ตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๖๔) และ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัย  
และพัฒนาของวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ในเบื้องต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว พร้อมทั้งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อแผน 
และกิจกรรมฯ ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ กรรมการ ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีเพียง ๒ โครงการเท่านั้น ที่ได้ใช้งบประมาณดังกล่าว คือ โครงการ
เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับเครือข่ายภายในประเทศ ได้รับจัดสรร 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการน าเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ 
ได้รับจัดสรร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท นอกเหนือจากนั้นเป็นโครงการที่ใช้งบประจ าของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการด าเนินงาน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน และลด
ความทับซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ร่างแผนงานทั้ง ๒ ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน 
ด้านการวิจัยและพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา 
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) เรื่อง “แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา  ทั้ง ๕ แผนงาน”  
และ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัย
และพัฒนาของวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๖๔) มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นควรให้ปรับปรุงถ้อยค าในส่วนของ  
“แนวทางการพัฒนา” ให้กระชับ ชัดเจน และสื่อสารเข้าใจง่าย ดังนี้   ๑. ยกระดับการท างาน 
เพื่อความคุ้มค่า ๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓. แสวงหาความร่วมมือกับภายนอก ๔. สนับสนุนให้มี 
การใช้งานวิจัยและวิชาการเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ  และ ๕. เผยแพร่สู่สาธารณชน 
ในวงกว้าง โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม 

นายพีระพจน์ รัตนมาลี กรรมการ ได้เสนอความเห็นว่า ขอน ากิจกรรม 
การจัดประชุม “เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย)” เพ่ิมเติมไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาฯ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔) เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจัดตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเห็นควร 
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงถ้อยค าใน (ร่าง) แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๖๗) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๔)  ให้สอดคล้องตรงกัน รวมทั้ง
ให้ด าเนินการปรับกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติมด้วย และจัดท าเป็น
ภาคผนวกต่อท้ายเพ่ือความชัดเจนต่อการติดตามผล  

ส าหรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)  
เห็นควรให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อน โดยให้น าผลที่ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาประมวล 
วิเคราะห์เพ่ือจัดเตรียมท าค าเสนอของบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสม และ 
สอดรับกับความจ าเป็นของวุฒิสภาต่อไป และน าเสนอที่ประชุมก่อนการจัดท างบประมาณด้านการวิจัย
และพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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จากนั้นที่ประชุมได้มีการหารือและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการได้มาซึ่ง
งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของรัฐสภา โดยมีการอภิปรายแสดงความเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อสังเกตว่า 
ที่ผ่านมาในการเสนอของบประมาณด้านการวิจัยฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของรัฐสภา เห็นควรให้ฝ่ายนิติบัญญัติเสนอของบประมาณด้านการวิจัย
โดยตรงจากรัฐบาล โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานของฝ่ายบริหาร โดยแสดงเหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ฝ่ายนิติบัญญัติจ าเป็นต้องมีงบประมาณด้านการวิจัย ต้องมีงานวิจัย งานวิชาการเพื่อมา
สนับสนุนการด าเนินงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติในการท าปฏิบัติภารกิจหน้าที่ เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับ
รัฐสภา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการ ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
หลักส าคัญของการท างานของสามเสาหลักของอ านาจอธิปไตย คือต้องมีความเป็นอิสระ หากการเสนอ
ของบประมาณต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานของฝ่ายบริหาร เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการใช้จ่าย
งบประมาณของฝ่ายนิติบัญญัติ  

ส าหรับงบประมาณด้านการวิจัย เห็นด้วยว่าฝ่ายนิติบัญญัติจ าเป็นต้องมี เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน และเห็นควรที่จะให้เสนอขอจากรัฐบาลโดยตรงตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ส่วนงบประมาณด้านการวิจัยของฝ่ายบริหารก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายบริหารที่จะ
ด าเนินการกลั่นกรองด้วยกันเอง 

ในต่างประเทศการพิจารณางบประมาณหลายประเทศจะมีหน่วยงานวิเคราะห์
งบประมาณประจ ารัฐสภา (PBO) ที่เป็นรูปธรรมที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) มีความเป็นอิสระในการ
ท าหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ ตรวจสอบการใช้เงินประมาณของฝ่ายรัฐบาล เพ่ือให้รัฐสภาได้มีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ คือ นายกรัฐมนตรี 
ได้รับการเลือกจากรัฐสภาด้วยเสียงข้างมาก อ านาจบริหารและอ านาจนิติบัญญัติจึงมีความแนบแน่นกัน
และไม่ค่อยขัดแย้งกัน ต่างจากระบบประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกโดยตรง ซึ่งการท าหน้าที่ของผู้แทน 
ในรัฐสภาอาจจะเห็นต่างจากฝ่ายบริหาร การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหาร  
หากสมาชิกรัฐสภาไม่สามารถยกข้อมูลและการวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียได้ดีพอ ก็จะไม่สามารถโน้มน้าว 
ให้เสียงข้างมากในรัฐสภาเห็นคล้อยตามได้ ท าให้รัฐบาลอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบในการผลักดันการใช้
งบประมาณให้ผ่านรัฐสภา เนื่องจากฝ่ายบริหารได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ด้าน 
การคลังจากหน่วยงานในสังกัดจ านวนมาก เช่น ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่น ๆ 
ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสมาชิกรัฐสภาต้องศึกษาและวิเคราะห์งบประมาณด้วยตนเองหรือใช้ทีมงาน
ขนาดเล็กของตนเองซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์งบประมาณและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
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งบประมาณที่จ าเป็นได้ ฝ่ายนิติบัญญัติจึงควรมีเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ (Check 
and Balance) หรือหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณประจ ารัฐสภา (PBO) เพื่อช่วยเพ่ิมความสามารถของ
สมาชิกรัฐสภาในการวิเคราะห์งบประมาณและการคลังของประเทศ  

ส าหรับหน่วยวิเคราะห์งบประมาณ ที่ได้รับการยอมรับและถือเป็นต้นแบบ
ส าหรับประเทศต่าง ๆ คือ Congressional Budget Office (CBO) ของรัฐสภาอเมริกัน และส านัก
งบประมาณรัฐสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี (NABO) จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้อง
ผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน PBO เหมือนกับนานาประเทศ ต่อไป 

พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ กรรมการ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในช่วงเวลา 
ที่ท าหน้าที่เป็น รองประธานคณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่าย ระหว่างรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีความพยายามที่จะเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์
งบประมาณประจ ารัฐสภา (PBO) ขึ้น แต่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วย จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะถูกจัดตั้งขึ้น 

พลต ารวจเอก ปัญญา  มาเม่น กรรมการที่ปรึกษา ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
ขณะนี้ ก.ร.ได้พิจารณาในการยกฐานะส านักงบประมาณของรัฐสภาเป็นหน่วยงานระดับส านัก สังกัด
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และปัจจุบันมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๔ อัตรา คาดว่า 
จะได้มีประกาศรัฐสภาแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป 

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
ในเรื่องส านักงบประมาณของรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้าได้มีการศึกษาวิจัย และเสนอผลการศึกษาต่อ
รัฐบาลเพ่ือขอจัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณประจ ารัฐสภา (PBO) ขึ้น แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบ
และน าไปสู่การจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผิดไปจาก
เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง PBO ของต่างประเทศ  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการ ได้แสดงความคิดเห็น
สรุปได้ว่า ฝ่ายเลขานุการควรศึกษาพระราชบัญญัติทั้ง ๑๐ ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ
ด้านงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าข้อเสนอของบประมาณด้านการวิจัยของสภานิติบัญญัติ 
ในอนาคต 

ส าหรับการบริหารจัดการด้านงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
ซึ่งก าหนดให้รัฐบาลได้ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น ท าให้รัฐสภาไม่อิสระ
ในด้านบริหารจัดการงานวิจัย เนื่องจากข้อจ ากัดของกฎหมาย ที่ก าหนดให้การขอรับการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยต้องเสนอของบประมาณผ่านกองทุน ววน. เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไป 
ซึ่งน่าจะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง เพราะรัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีภารกิจหน้าที่ส าคัญหลายประการ 
งานวิจัยและงานทางวิชาการจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นท่ีสมาชิกรัฐสภาต้องการน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาศึกษาตามภารกิจหน้าที่ที่มีอยู ่ดังนั้น รัฐสภาจึงควรมีอิสระด้านงบประมาณ โดยอาจจะเสนอขอ
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งบประมาณจากรัฐบาลโดยตรง ไม่ต้องผ่านหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีความเข้มแข็งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวรัฐสภาต้องมีหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิจัยและวิชาการ สามารถท าวิจัยเองได้ 
มีสถานที่แน่นอน รวมทั้ง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาห้องสมุดรัฐสภาให้เป็น E-Library หรือ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ือให้บริการได้ตลอดเวลา เช่น หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(Library of Congress) หรือห้องสมุดอื่น ๆ ของต่างประเทศ  

นางสาวชลธิชา มีแสง กรรมการและเลขานุการ ได้น าเรียนต่อที่ประชุมว่า  
ในวันศุกรที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา จะมีการจัดประชุมเวที สกสว.  
(TSRI Public Policy Forum) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง “พิเคราะหราง พ.ร.บ. สงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม” ซึ่งเปนการประชุมออนไลนผานระบบ Zoom จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน 
สวทช. และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มาเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในการประชุมดังกล่าว ซึ่งฝ่ายเลขานุการ 
จะได้เข้าร่วมการประชุมและจัดท าสรุปผลเพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบต่อไป 

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการ  ได้สรุปว่า เรื่องข้อจ ากัดของ 
การของบประมาณด้านการวิจัยของวุฒิสภานั้น ได้น ากราบเรียนประธานวุฒิสภาให้ได้รับทราบแล้ว 
เพราะงานวิจัยเป็นเรื่องที่ส าคัญของรัฐสภา ถ้าหากสมาชิกรัฐสภาไม่มีข้อมูล ไม่มีความรู้ อาจจะท าให้ 
การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายเกิดความไม่รอบคอบขึ้นได้ มีข้อบกพร่องได้ นอกจากนี้ รัฐสภายังมี
หน้าที่ต้องติดตามประเมินผลว่ากฎหมายที่ออกบังคับใช้มีผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จ าเป็นต้อง
มีงานวิจัยมารองรับ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ดังนั้น จึงต้องช่วยกันผลักดันให้รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้ฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรง โดยแยกออกจาก สกสว. ที่มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเท่านั้น 

มติที่ประชุม :  
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาตามนโยบายและแนวทาง 

การด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ปรับปรุง
ถ้อยค าในส่วนแนวทางการพัฒนาให้กระชับ และสื่อสารเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และปรับเพ่ิมกิจกรรม 
การจัดประชุม “เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย)” เพิ่มเติมลงในแผนงานด้วย 

๒. ส าหรับแผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๗ ให้น าไปปรับปรุง และน าเสนอที่ประชุมก่อนการจัดท างบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโอกาสต่อไป  
 
 
 



-๑๑- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ 
- พิจารณาก าหนดวัน เวลา ในการประชุมของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา 

ของวุฒิสภา 
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.)
หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา 
 

นางสาวเรไร ล าเจียก วิทยากรช านาญการพิเศษ 
นางสาวมัทยา ศรีพนา วิทยากรช านาญการ 
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล ส านักวิชาการ  
ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
นายประธาน  ทิพยกะลิน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิจัยและข้อมูล 
นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


